

# Định hướng nghề nghiệp cho học sinh - sinh viên trước thời đại cmcn 4.0

Nhưng xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh youtube của duy đông và chủ đề ngày hôm nay, đông sẽ cùng chia sẻ với các bạn đó là định hướng nghề nghiệp. Các bạn thân mến như cuối video trước, đông đã ví định hướng nghề nghiệp, nó như là bản đồ với người đi rừng, vậy nó giúp họ định hướng và đạt được mục tiêu là đích đến thành công.

Vậy định hướng nghề nghiệp quan trọng như thế nào và làm thế nào để có được định hướng nghề nghiệp đúng đắn? Đông sẽ chia định hướng nghề nghiệp ra thành 3 giai đoạn giai đoạn trước đại học, giai đoạn trong đại học và giai đoạn sau đại học giai đoạn trước đại học. Đối tượng mà chúng ta nhắc đến đó là các bạn học sinh trung học phổ thông và có 2 câu hỏi đưa ra có nên học tiếp lên cao hay đi làm luôn, nếu đi học tiếp chọn nghề gì cho khỏi thất nghiệp? Tại sao lại có câu hỏi có nên học tiếp lên cao hay đi làm luôn vì ở thời điểm hiện tại, có quá nhiều cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp vì có= đại học nhưng rồi cũng cất ngăn tủ làm công nhân. Do đó dẫn đến tình trạng học xong trung học phổ thông là đi xuất khẩu lao động là đi vào các khu công nghiệp làm công nhân với tư tưởng đằng nào chả làm công nhân lựa chọn con đường này, các bạn chỉ xác định được cái trước mắt đó là kinh tế mà không tính xa hơn kinh tế đó thu về được bao nhiêu trong vòng bao lâu và nó có phù hợp với tương lai của bạn hay không? Chúng ta cùng phân tích nhé. Nếu là công nhân, bạn định làm công nhân suốt đời hay sao? Công việc của bạn có phát triển được cao hơn nếu như bạn không có= cấp, nếu có thì chắc chắn nó sẽ không thể nào Cao= Người có kiến thức chuyên môn được đúng không nào? Ngay cả với mức lương khởi điểm cũng vậy. Ví dụ như tại cp, mức lương khởi điểm của một công nhân vùng một là 5 triệu, trong khi đó đại học với mức thấp nhất cũng là 7,5 triệu việc đảm bảo kinh tế cho gia đình bạn sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Việc dạy bảo thế hệ sau cũng khó khi mà trình độ của bạn bị hạn chế, còn nếu như xuất khẩu lao động. Khi bạn trở về nước, bạn lại phải bắt tay vào quá trình tìm việc và xây dựng từ ban đầu. Nếu như bạn đi xuất khẩu lao động, bạn học hỏi được nhiều nghề tốt thì bạn dễ dàng tìm được việc còn không sẽ ngược lại và đồng vốn của bạn kiếm được. Nếu không sử dụng thông minh, nó sẽ nhanh chóng hết đi. Đó là chưa nói đến những trường hợp xuất khẩu lao động không đúng hợp đồng lao

động, không có việc làm ổn định. Do đó, việc học tiếp là điều chắc chắn. Bạn phải làm bạn nhé nhưng học tiếp thì chọn nghề gì cho câu hỏi thất nghiệp, yếu tố quan trọng nhất ở đây, chúng ta cần phải dự đoán được xu thế cầu của thị trường lao động trong vòng 4 đến 5, 5 tới là. Thì và chưa bao giờ dự đoán đó lại trở nên dễ dàng hơn ở thời điểm hiện tại. Khi một cụm từ cách mạng công nghiệp 4. Không được nhắc đến hàng ngày và có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Vậy cách mạng công nghiệp 4. Không là gì? Nói một cách dễ hiểu, cách mạng công nghiệp 4. Không là việc áp dụng công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, big data vào các lĩnh vực kỹ thuật số, hóa và sinh học nhằm xóa nhòa khoảng cách giữa chúng cách mạng 4. Không ra đời nhằm thông minh hóa quá trình sản xuất và quản lý ngành công nghiệp chế tạo. Như vậy với cái mạng công nghiệp 4. Không thì trong tương lai gần, con người sẽ điều khiển quy trình sản xuất ngay tại nhà, giúp các doanh nghiệp giảm chi phí giao dịch, vận chuyển, đồng thời máy móc robot sẽ dần thay thế con người làm việc. Từ đó dẫn đến một lượng lớn lao động trình độ thấp sẽ rơi vào tình trạng thất nghiệp. Vậy nghề nghiệp các bạn nên lựa chọn là gì? Theo các chuyên gia, dự báo để thích ứng với cuộc cách mạng công nghệ số thì nhu cầu nhân lực các ngành về công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghệ sinh học, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử tự động hóa cơ khí sẽ tăng cao. Tuy nhiên, nếu lựa chọn các ngành nghề này thì ngoài chuyên ngành sinh viên phải học thêm các tín chỉ, kỹ năng liên quan khác và phải làm quen với những phương pháp học tập mới. Một số nhóm ngành nằm ngoài vùng cơn bão cách mạng công nghệ 4. Không như đầu bếp, nhà hàng, khách sạn. Thiết kế tài chính, đầu tư điều dưỡng. Đây đều là những ngành nghề mà robot chưa thể thay thế. Khả năng tư duy của con người được. Trên đây là một số định hướng dành cho các bạn học sinh trung học phổ thông. Tuy nhiên, việc chọn ngành nào còn phụ thuộc vào bản thân các bạn có đủ năng lực theo đuổi ngành đó hay không. Nó có phù hợp với ước mơ của bạn hay phù hợp với kinh tế gia đình của bạn? Hay 0 VND lấy ví dụ, trường đại học fpt, các khoản ăn học là khoảng 20.000.001 tháng, đó là con số ước tính của một anh bạn cùng công ty khi đang muốn đưa con theo học tại đây. Những con số không hề nhỏ nhưng nó lại đảm bảo công việc tương lai sau khi ra trường. Tất nhiên, học ở đây nếu như không có năng lực thực sự, bạn sẽ không theo được giai đoạn trong đại học, bạn cần xác định được có nên tiếp ngành mình học hay không, nếu theo tiếp thì cần làm gì thì có nhiều bạn sẽ quyết định nghỉ học để bắt đầu= một ngành học mới hoặc học 2 ngành song song thậm chí là 2 trường song song cùng một lúc sao cho phù hợp với xu thế của xã hội. Nhưng cũng có những bạn vẫn học tiếp ngành mình đã chọn vì đó là đam mê vì đã học dở từ 2 đến 3, 5 và vì nhiều lý do khác thì chúng ta sẽ cùng phân tích đối tượng với các trường hợp những bạn này

thông qua 2 câu hỏi. Mục tiêu vào trường đại học của bạn là gì và làm thế nào để bạn đạt được mục tiêu đó? Mỗi người là một cá thể khác nhau trong hoàn cảnh khác nhau. Đông không giống bạn và bạn không giống mọi người, do đó, chúng ta sẽ có những mục tiêu khác nhau. Có những bạn đi học đại học là vì bố mẹ có những người đi học chỉ đơn giản là học đại học theo trình tự nó sao học trung học phổ thông, có người xác định là để có một cái nghề sau khi ra trường, tìm kiếm việc làm để phát triển bản thân. Chính vì thế, hành động sau này của mỗi người cũng sẽ khác. Tuy nhiên, nếu như bạn biết rằng tấm= của bạn đối với doanh nghiệp, nó chỉ có ý nghĩa là văn bản xác nhận. Bạn tốt nghiệp ngành gì trong vòng thời gian bao lâu của trường nào xếp loại nào mà chưa có giá trị sử dụng? Nếu như bạn chưa chứng minh được năng lực của mình qua công việc thì bạn sẽ thấy rằng việc bạn có một cái= chứa cái nghề trong đó hơn rất nhiều một cái= chỉ ghi 2 từ tốt nghiệp. Khi đó bạn sẽ thôi nói chuyện trong lớp sẽ thôi sử dụng điện thoại để lên zalo, facebook, Xem film nhắn tin chát chít, thậm chí là quay ra ngủ. 2 bạn đến trường đúng nghĩa là để học tập thay vì điểm danh bạn sẽ thôi biện các lý do để lười học, thay vào đó là bạn cày thực sự để có những điểm số thực sự. Và như phân tích bên trên, cuộc cách mạng công nghiệp 4. Không, nó sẽ tác động rất mạnh đến cầu của thị trường lao động và yêu cầu đối với lao động ngày càng cao về kiến thức và kỹ năng cụ thể, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4. Không đối với việc làm. Là sự dịch chuyển từ sản xuất, sử dụng nhiều lao động sang sử dụng nhiều tri thức và nhiều công nghệ, do đó, bạn cần phải học học thực sự và nếu như ngành của bạn nếu không phải là ngành hot thì bạn cũng phải trang bị cho mình những thứ tốt nhất để vượt qua những ứng viên cùng ngành nghề danh lấy cơ hội, những cái cơ hội ít ỏi từng lĩnh vực của mình. Chính vì vậy, bạn phải có chất xám thực sự. Tiếp theo nếu chỉ học không thôi là chưa đủ, bạn cần phải biết định hướng công việc tương lai của mình. Bạn cần phải biết được tính năng sử dụng của tấm= của mình như thế nào, ngành mình học sẽ phù hợp với những công việc gì, có những giọt nào nhà tuyển dụng cần tấm= của mình, yêu cầu cụ thể của mỗi rớt ra sao, đặc điểm của mỗi giọt tương lai, của mỗi góp như thế nào để bạn đối chiếu lại với bản thân và có sự lựa chọn đúng đắn nhất cũng như đầu tư, thời gian, công sức của mình một cách có trọng tâm, có nhiều câu hỏi, có nhiều câu chuyện buồn khi đông đặt ra câu hỏi. Sau này em sẽ làm gì thì nhiều bạn trả lời, em sẽ làm gì cũng chưa biết nữa. Trong khi đó, à các bạn đó là sinh viên 5 cuối chuẩn bị tốt nghiệp, trong khi lại là sinh viên của các lớp đào tạo chất lượng cao hay một bạn sinh viên 5 cuối ngành quản trị kinh doanh hẳn nhiên hỏi đông em hỏi thật anh nhé, em học quản trị kinh doanh vậy công việc của một nhân viên kinh doanh sẽ làm những gì? Lạy chúa tôi. Do vậy, việc xác định nghề nghiệp trong tương lai là điều không thể thiếu

và thứ 3, cuối cùng bạn cần phải trang bị cho mình những kiến thức thực từ thực tế đến cuộc sống. Nhiều doanh nghiệp hay mày mò tìm hiểu, đừng bỏ qua cơ hội nào dù nhỏ nhất để tiếp xúc với thực tế mà cơ hội rõ nhất là đi thực tập tốt nghiệp thay vì học 10 tín. Giai đoạn thứ 3 là giai đoạn sau đại học. Đó là thời điểm mà các bạn bước từ trường học sang trường đời. Nếu như bạn đã có định hướng trong khi học đại học thì bây giờ bạn sẽ học nâng cao hơn nữa về kiến thức về kỹ năng để hòa nhập môi trường doanh nghiệp cho cho nhanh nhất và phù hợp nhất với thực tế vì việc học là trọn đời. Còn nếu như bạn là người buông xuôi trước đó ra trường chỉ với một tấm= thiếu chất xám bên trong. Guitar phải học để tấm= trở nên có giá trị thực sự. Dẫu sao, muộn vẫn còn hơn không đúng không các bạn? Và nếu như bạn đã hoàn thành việc học của mình một cách rất chăm chỉ nhưng nghề mình học khó tìm việc hay biết vật dụng, câu nói tức thời mới là Tuấn Kiệt hay theo đuổi công việc một công việc khác phù hợp hơn với mình hoặc cho mình nhiều cơ hội hơn đồng. Lấy ví dụ, nếu như bạn là nữ học chuyên ngành về chăn nuôi thú y, cơ hội việc làm không nhiều khi đặc thù công việc buộc các doanh nghiệp đưa ra tiêu chí ưu tiên tuyển nam hơn tuyển nữ hay các ngành về công nghệ thực phẩm. Công nghệ sinh học cũng có ít cơ hội việc làm về quản lý chất lượng. Khi đó công việc mà các bạn nữ hướng tới đó là nhân viên văn phòng, các bạn hoàn toàn có thể làm tốt công việc này. Tuy nhiên, yếu tố cần là các bạn phải thành thạo về tin học văn phòng, nâng cao hơn nữa về ngoại ngữ và đủ là phải chấp nhận điều kiện làm việc của doanh nghiệp, không phải công ty nào, nhân viên văn phòng cũng làm hành chính cả ngày cả các bạn ạ. Ví dụ như tại nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội của cp, vị trí CH min cũng làm cả ca đêm vì nhà máy bán hàng 2 tư trên 2 tư. Câu nói tức thời mới là Tuấn Kiệt. Sẽ áp dụng ngay từ trong giai đoạn học đại học nếu như bạn là người có tầm nhìn xa ở thời điểm đó, bạn sẽ tự biết trang bị cho mình những thứ cần thiết để dễ dàng đạt được mục tiêu trong tương lai. Các bạn thân mến như vậy là đồng đã cùng chia sẻ với tất cả các bạn về định hướng nghề nghiệp qua 3 giai đoạn, giai đoạn trước đại học, giai đoạn trong đại học và giai đoạn sau đại học trên con đường thành công phía trước sẽ luôn có những khó khăn, những thử thách sẽ có những lúc khiến bạn nản chí. Tuy nhiên, đồng xin chúc tất cả các bạn sẽ sớm có trong tay của mình một chiếc la bàn để định hướng sự nghiệp để định hướng cuộc đời để dẫn đến con đường thành công một cách gần nhất. Các bạn nhé. Á đồng sẽ hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo với những lời tâm sự của một cựu sinh viên dành cho thế hệ sinh viên tiếp theo của mình. Đó là giá như anh vẫn là sinh viên 5 nhất.